



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางสาวประกายพร รัตนนครเศรษฐ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๘๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางเนื้พิภพ ชีลาเรืองแสง)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวประกายพร รัตนนรเศรษฐ
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการ ยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ คัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๒ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๓๑๑๒๑๖๖๙๓</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ๙๒.....</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวประกายพร รัตนนครเศรษฐ
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กตามกระดูกสันหลัง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๘ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจ
ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

สรุปผลการศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๖๗ ปี สถานภาพสมรส อาการสำคัญที่นำมาโรงพยาบาล คือ ๑
เดือน ก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการขาหนักที่เท้าทั้ง ๒ ข้าง รู้สึกเย็นที่ฝ่าเท้ามาก ระยะเดินสั้นลง (๑๐ เมตร)
แพทย์นัดผ่าตัด วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อผ่าตัดกระดูกสันหลัง เอากกระดูก Lamina ออก และใส่สกรูยึด
กระดูกสันหลังที่ L๓ - S๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รับไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม
กระดูกหญิงเพื่อเตรียมพร้อมผ่าตัด เลขที่ผู้ป่วยนอก ๑๓๗๙๑/๖๐ เลขที่ผู้ป่วยใน ๘๑๗๙/๖๒ สัญญาณชีพแรกรับ
อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๖๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต
๑๕๕/๖๑ มิลลิเมตรปรอท การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดโดยให้งดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืน ผู้ป่วยมีอาการขาที่เท้าทั้ง ๒
ข้าง และรู้สึกเย็นที่ฝ่าเท้ามาก เมื่อให้การพยาบาลแล้วยกที่กั้นเตียงขึ้น ใช้หมอนหนุนแทนการให้ผู้ป่วยไปเข้า
ห้องน้ำเพื่อป้องกันการพลัดตกเตียง จัดทำผู้ป่วยโดยหลีกเลี่ยงการกดทับบริเวณเท้า และห่มผ้าเพื่อลดความรู้สึก
เย็นที่เท้า เข้าวันผ่าตัด ได้ติดตามเยี่ยมก่อนผ่าตัดเพื่อประเมินสภาพ ปัญหา และให้คำแนะนำ วันที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ น. ผู้ป่วยมาถึงห้องผ่าตัด

ก่อนผ่าตัดสร้างสัมพันธภาพ ทักทาย พูดคุยอย่างเป็นกันเอง ตรวจสอบความถูกต้องของเวชระเบียน
ตำแหน่งที่ผ่าตัด อาการแรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดีพูดคุยรู้เรื่องมีอาการวิตกกังวลและกลัวเล็กน้อย เมื่อได้พูดคุยกับ
พยาบาลแล้วผู้ป่วยก็คลายความวิตกกังวลลง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ต้องประสบและสภาพร่างกาย
หลังผ่าตัด การมีสายระบายเลือดจากแผลผ่าตัด รวมถึงอาการปวดแผลหลังผ่าตัด มียา cefazolin ๑ gm มา
พร้อมกับผู้ป่วย ระดับความเจ็บปวด ๐ คะแนน เวลา ๐๙.๐๐ น. นำผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด ทำการ Sign in ผู้ป่วย
ร่วมกับแพทย์ และวิสัญญี เพื่อป้องกันการผ่าตัดผิดคน

ระยะผ่าตัด ผู้ป่วยได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดทั่วร่างกาย และใส่ท่อช่วยหายใจ หลังจากผู้ป่วยได้รับการ
ดมยาสลบแล้วจึงจัดท่าผ่าตัดแบบนอนคว่ำ (Prone position) กางแขนไม่เกิน ๙๐ องศา ใช้แผ่นเจล กับหมอน
รองเข้าและเท้าตามลำดับ เพื่อป้องกันการกดทับ จากนั้นทำความสะอาดบริเวณผ่าตัด ปูผ้าสะอาด Time out
ผู้ป่วยก่อนลงมีดผ่าตัด เริ่มผ่าตัดเวลา ๐๙.๓๐ น. ขณะผ่าตัดส่งเครื่องมืออย่างถูกต้องตามขั้นตอน ให้การ
พยาบาลโดยยึดหลักปราศจากเชื้อ ตรวจสอบนับเครื่องมือ ผ้าซับโลหิต ของมีคม ก่อนผ่าตัด ก่อนเย็บปิดชั้นในของ
แผลผ่าตัด และหลังผ่าตัดให้ครบถ้วน รวมถึงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดทั้งก่อน ขณะ และหลัง
ผ่าตัด ใช้ผ้าห่ม warmer ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายขณะผ่าตัด ระหว่างผ่าตัดผู้ป่วยไม่มีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ
เสร็จผ่าตัดผู้ป่วยมีความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ออกจากห้องผ่าตัดเวลา ๑๒.๔๐ น. ตลอด

การผ่าตัดเสียเลือดไป ๔๕๐ ml จึงส่งผู้ป่วยไปห้องพักฟื้น เมื่อผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ส่งกลับหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ผู้ป่วยยังได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในเรื่องการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดที่ถูกวิธี ได้แก่ การดูแลแผลผ่าตัดไม่ให้โดนน้ำเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ระมัดระวังไม่ให้สาย drain เลื่อนหลุด แนะนำการดูแลบาดแผล การปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน แนะนำให้รับประทานยาให้ครบตามคำสั่งการรักษา การมาตรวจตามนัด และการมารับการรักษาที่ต่อเนื่องไม่หยุดยั้งเอง ผู้ป่วยเข้าใจดี รวบรวมระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลทั้งหมด ๘ วัน ทำการเยี่ยมประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ๑ ครั้งและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด ๑ ครั้ง พบปัญหาทางการพยาบาลทั้งหมด ๘ ปัญหา ปัญหาทางการพยาบาลทั้งหมดได้รับการแก้ไข ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อกลับบ้าน รับทราบการนัดตรวจ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพหลังผ่าตัด จำหน่ายผู้ป่วยวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการพยาบาลด้วยกระบวนการพยาบาลที่ดีจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการพยาบาลที่ดี

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน โดยใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กตามกระดูกสันหลัง
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพด้านการพยาบาลศัลยกรรมทั่วไปของบุคลากรในหน่วยงานให้ก้าวหน้าและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
๓. เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
๔. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการบริการของห้องผ่าตัด

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การจัดทำสื่อให้ความรู้ออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน ขณะ และหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังและใส่เหล็กตามกระดูกสันหลัง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังและใส่เหล็กตามกระดูกสันหลังมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังและใส่เหล็กตามกระดูกสันหลัง

๓. เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติในการผ่าตัดกระดูกสันหลังและใส่เหล็กตามกระดูกสันหลัง

เป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง

๒. พยาบาลห้องผ่าตัดมีแนวทางที่ชัดเจนในการให้ความรู้กับผู้ป่วย

๓. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวก่อน ขณะ และหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังและใส่เหล็กตามกระดูกสันหลัง

๒. บุคลากรห้องผ่าตัดมีคู่มือการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อน ขณะ และหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังและใส่เหล็กตามกระดูกสันหลัง